

สรุปรายงานผลการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
๑	<p>การดำเนินโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)</p> <p>๑.๑ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”</p> <p>๑.๒ การจัดสรรพื้นที่เพิ่มเติม (ในจังหวัดที่รับงบประมาณ)</p>	<p>๑.๑ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”</p> <p>ข้อตรวจพบ ความก้าวหน้ากิจกรรม โดยมีภาพรวม ดังนี้</p> <p>ด้านกลไกการขับเคลื่อน</p> <p>๑. จังหวัด ร่วมกำหนดและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน เป็นจุด Check in ของภายในพื้นที่ ส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน และเพื่อสุขภาพที่ดีของชุมชน ศูนย์ความร่วมมือชุมชน เป็นต้น อาทิ อ่างทอง ขอนแก่น เป็นต้น</p> <p>๒. จังหวัด/อำเภอ ได้กำกับให้พัฒนากร ลงพื้นที่ติดตามผลความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้คำแนะนำขยายผลการดำเนินการ และวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบของชุมชน อาทิ ขอนแก่น สมุทรสาคร ลิงห์บุรี นครศรีธรรมราช กระบี่ เป็นต้น</p> <p>๓. อำเภอ อยู่ระหว่างเร่งรัดการเบิกจ่ายภายหลังการดำเนินการใน กิจกรรมที่ ๒ และกิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อาทิ มุกดาหาร สงขลา เป็นต้น</p> <p>กิจกรรมที่ ๒ สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนฯ</p> <p>๑. เร่งรัดการดำเนินการขุดปรับพื้นที่ ในพื้นที่แปลงดำเนินการที่เหลือหรือได้รับผลกระทบจากอุทกภัย</p> <p>๒. จังหวัด ได้ประสานคณะกรรมการตรวจรับงาน ลงพื้นที่ตรวจรับงานและจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>กิจกรรมที่ ๓ สร้างงานสร้างรายได้ฯ</p> <p>ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>กิจกรรมที่ ๔ กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจราชการกรมให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้เร่งรัดการดำเนินงานและด้านการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ (พื้นที่ค้างดำเนินการและในพื้นที่เพิ่มเติม)</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดทำแผนการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ เป็นระยะภายในพื้นที่ต้นแบบฯ ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงาน แม้สิ้นสุดโครงการแล้ว</p> <p>๓. ให้พื้นที่ ธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ หาแนวทางออกและบูรณาการความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ระดับพื้นที่ อำเภอ จังหวัด ตามลำดับอย่าให้ล่าช้าเกิดความเสียหาย</p> <p>๔. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลความสำเร็จ เช่น ภาพข่าว วิดีโอ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนถึงความสำเร็จของการดำเนินโครงการในเชิงบวก</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>จังหวัด เร่งดำเนินการจัดซื้อและส่งมอบวัสดุดำเนินการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อาทิ น่าน พระนครศรีอยุธยา</p> <p>กิจกรรมที่ ๕ บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล</p> <p>จังหวัด พื้นที่เป้าหมายเร่งรัดการดำเนินการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ประจำฐาน/สร้างฐานเรียนรู้ และวัสดุในการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ได้แก่ อุปกรณ์การเกษตร และพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปลูกป่า ๕ ระดับ ตามหลักกิจกรรมธรรมชาติ อาทิ อ่างทอง เพชรบุรี พระนครศรีอยุธยา น่าน เป็นต้น</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>๑. บางพื้นที่น้ำยังยังไม่ลด ดินยุบตัว รถแบ็คโฮ ไม่สามารถทำงานในพื้นที่ได้ ต้องรอให้น้ำแห้งเสียก่อน ซึ่งในขณะนี้ ยังไม่สามารถระบายน้ำ ออกจากพื้นที่ได้ อาทิ นครปฐม ลำปาง ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา พะเยา เป็นต้น</p> <p>๒. ผู้รับจ้างมีจำนวนจำกัด ทำให้ต้องรอคิวการขุดปรับพื้นที่โคก หนอง นา รวมถึงเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน (พัฒนากร) ช่างผู้ควบคุมงาน (นายช่าง อปท.) ส่งผลให้การตรวจรับงานจ้างและการจัดทำรายงานการตรวจรับงานจ้างดำเนินการเป็นได้อย่างล่าช้า อาทิ เชียงราย อ.แม่แจ่ม มีพัฒนากร ๒ คน, มีครุว์เรื่อนเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด ๕๕๘ แปลง</p> <p>๓. แปลงที่ดำเนินการขุดแล้ว ช่างผู้ควบคุมงานอยู่ระหว่างเขียนรายงานช่าง เพื่อประกอบการเบิกจ่าย อาทิ แม่ฮ่องสอน ลำปาง น่าน เป็นต้น</p>	<p>ให้มากขึ้น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ คลิป และ ๑ ข่าว/วัน</p> <p>๕ ให้จังหวัดเตรียมความและสนับสนุนการกำหนดหรือคัดเลือกพื้นที่ร่วมโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ตั้งแต่ต้นทาง ด้วยการประชาสัมพันธ์ การสร้างความเข้าใจ การคัดเลือกพื้นที่ เป็นต้น</p>	
๒	<p>โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕</p> <p>การเตรียมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ</p>	<p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. การติดตามและสำรวจพื้นที่</p> <p>๑.๑ ทุกจังหวัด ประชุมชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนและติดตามผลความก้าวหน้าเป็นระยะ โดยกำหนดให้แล้วดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส ๒</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจราชการกรมให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้จัดทำแผนปฏิบัติการแผนสำรวจสถานการณ์ไม่ปกติ</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๑.๒ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกับภาคีการพัฒนา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่แปลงที่ร่วมสมัครร่วมโครงการ เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการ โดยเฉพาะเอกสารสิทธิ และสภาพพื้นที่ อาทิ ลิงห์บุรี ปัตตานี พัทลุง สระบุรี เชียงใหม่ ลพบุรี เป็นต้น</p> <p>๒. กระบวนการอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนใหญ่ คริวเรือนเป้าหมาย ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และครูพาทำ ผ่านกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบ Online และฝึกปฏิบัติจริง ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ/ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ด้านหลักการออกแบบตามภูมิสังคม การสำรวจพื้นที่ก่อนการออกแบบ work shop ออกแบบพื้นที่ โคก หนอง นา และส่งเสริมร่วมกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” โดยบางแห่งสิ้นสุดการฝึกอบรมฯ แล้ว อาทิ ลิงห์บุรี สมุทรสาคร ตรัง ชุมพร น่าน พะเยา มุกดาหาร ลำปาง เป็นต้น</p> <p>๓. กิจกรรมการสัมมนาการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หลายพื้นที่ได้ดำเนินการกิจกรรม การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย (๔ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด) โดยการประเมินความ "อยู่เย็นเป็นสุข" หรือความสุขมวลรวมของชุมชน (GVH) ครั้งที่ ๑ และจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับอาชีพและบริบทของชุมชน อาทิ ลิงห์บุรี ชุมพร เป็นต้น</p> <p>ปัญหา อุปสรรค</p> <p>๑. ข้อติดขัดของระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตของพื้นที่ประจำจุดดำเนินการ สื่อระบบออนไลน์ ขาดหายเป็นบางช่วง และระบบเสียงไม่สม่ำเสมอ ทำให้การสื่อสารความรู้ หรือสาระสำคัญตกหล่น ไม่ชัดเจน</p> <p>๒. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานประจำจุดขาดความรู้ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ การใช้งานระบบ Zoom Could Meeting โปรแกรม OBS Studio การควบคุมระบบเสียง และไม่เพียงพอในการสนับสนุนกระบวนการฝึกอบรม</p> <p>๓. การอบรมรูปแบบออนไลน์ ไม่เหมาะกับการฝึกอบรมโครงการนี้ เนื่องจากมีกิจกรรมสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง กิจกรรมสร้างวินัย และสร้างเครือข่ายกิจกรรม</p>	<p>การขับเคลื่อนโครงการให้ชัดเจน กำหนดมาตรการรองรับ และติดตาม กำกับให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p> <p>๒. ให้ จังหวัด และอำเภอ ให้ ความสำคัญกับการปรับกรอบความคิด กระบวนการทางความคิด (Mindset) . ให้ กับ กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะ คริวเรือนพื้นที่แหล่งเรียนรู้ โคก หนอง นา และผู้นำชุมชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ และการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม</p> <p>๓ ให้ประสานบูรณาการหน่วยงานภาคีในพื้นที่ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ลงพื้นที่สำรวจและออกแบบแปลงนุดปรับพื้นที่ โคก หนอง นา ให้แล้วเสร็จตามห้วงเวลาที่กรมฯ กำหนด</p> <p>๔.กรณีพบปัญหาระหว่างดำเนินการ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ และกรมการพัฒนาชุมชนทราบทันที</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๔. ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณการดำเนินงานไม่เพียงพอ เช่น ค่าใช้จ่าย การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในภาคการปฏิบัติในพื้นที่ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ สำหรับการเอามือสามัคคีและการฝึกปฏิบัติฐานเรียนรู้ของพื้นที่ประจำ จุดดำเนินการ</p>		
๓	<p>โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ)</p>	<p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. จังหวัด ได้กำกับให้อำเภอดำเนิน ลงพื้นที่ ตรวจสอบข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับฐานข้อมูลเดิม และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สถานการณ์และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา อาทิ เพชรบุรี นครปฐม อ่างทอง เป็นต้น</p> <p>๒. จังหวัดกำหนดให้อำเภอรายงานภาระหนี้สินกองทุนแก้ไขปัญหา ความยากจน (กข.คจ) และให้ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร และใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ.๒๕๕๓ อย่างเคร่งครัด</p> <p>ปัญหา อุปสรรค</p> <p>๑. คริวเรือนยืมไม่สามารถคืนเงิน ขาดวินัยในการคืนเงิน ทำให้ไม่เกิด การหมุนเวียน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่และกรรมการกองทุนขาดการส่งงานหรือเอกสาร เมื่อเปลี่ยนแปลงบุคลากรผู้รับผิดชอบงานหรือกรรมการกองทุน</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ด้านการดำเนินโครงการฯ และระเบียบ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง โยกย้าย บ่อย</p> <p>๔. คณะกรรมการบางกองทุน ขาดความรับผิดชอบ มีการยกยอกเงิน ปกปิดเอกสารหรือข้อมูล</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจราชการกรม ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑ เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ถือปฏิบัติตามระเบียบฯอย่างเคร่งครัด และกำหนดเป็นวาระสำคัญประจำ ใน ก า ร ป ระ ชู ม ป ระ จ า เติ อ น ของพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่ พัฒนาชุมชน</p> <p>๒. ให้อำเภอ เน้นย้ำชี้แจงและกำกับการดำเนินงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ โดยเฉพาะที่ขาดความเข้าใจ พัฒนาการ ใหม่ต่อกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรม และการส่งมอบหมายงานให้ถูกต้อง ตามระเบียบ</p> <p>๓. ให้นำข้อมูล ผลการติดตาม ตรวจสอบ เข้าสู่กระบวนการจัด วิเคราะห์ร่วมกันแก้ปัญหาทั้งภาค ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และนำเสนอ ผล ต่อ ผู้ บริ หาร เพื่อ สนับสนุน การขับเคลื่อน เพื่อลดและป้องกัน ปัญหา</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
๔.	<p>การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ต่อเนื่อง</p> <p>- กิจกรรมส่งเสริม/การรณรงค์/ขยายผลอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ด้านการเป็นแบบอย่าง</p> <p>จังหวัด ส่วนใหญ่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมดำเนินการพัฒนาและขยายพื้นที่ในพื้นที่ว่างข้างที่พักอาศัย เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปในการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ลพบุรี เป็นต้น</p> <p>๒. ด้านการประชาสัมพันธ์</p> <p>๑. จังหวัด ส่วนใหญ่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้านการรณรงค์ และเชิญชวนให้ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปร่วมปลูกผัก แบ่งปันผลผลิต และขยายผลการดำเนินการ</p> <p>๒. บางจังหวัดได้เชิญชวนข้าราชการ และประชาชน ปลูกผักสวนครัว เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในภาวะวิกฤติ เน้นการปลูกพืชผักสวนครัวได้แบบง่ายๆ หลากหลาย เช่น ปลูกแบบหลุมพอเพียง หลุมต็มย่า หลุมแกงเผ็ด หรือปลูกใส่ในภาชนะ Reused อาทิ ชัยภูมิ พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>-ไม่มี-</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจราชการกรม ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้ความสำคัญกับกลุ่ม/องค์กร เครือข่ายในพื้นที่ อาทิ ผู้นำชุมชน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) เครือข่ายองค์กรสตรี ด้วยจำเป็นจะต้องอาศัยกลไกของเครือข่ายเหล่านี้ในการขับเคลื่อนงานให้สำเร็จและเกิดความยั่งยืน</p> <p>๒. ให้ ส่ง เสริม และ สนับสนุน การดำเนินการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ และกิจกรรมการแบ่งปัน การเยี่ยมเยียนของกลุ่มสมาชิก และการให้คำปรึกษา ด้านการส่งเสริม จากปราชญ์ชุมชน หรือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร</p> <p>๓. ให้ ส่ง เสริม และ สนับสนุน การประชาสัมพันธ์ผลความสำเร็จ และความสำคัญของการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมประกวดความสำเร็จ บุคคลต้นแบบในพื้นที่</p>	
๕	<p>การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา :</p> <p>- การส่งเสริม/รณรงค์/ขยายผลอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ด้านการดำเนินการ</p> <p>๑. ทุกจังหวัด ดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้านการรณรงค์ การใช้ และสวมใส่ผ้าไทย ผ้าลายขอ ผ้าพื้นถิ่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัด อำเภอ ผู้นำชุมชน เป็นตัวอย่างการดำเนินการเพื่อรณรงค์เชิญชวน ซึ่งส่งเสริมให้มีการสวมใส่ผ้าไทย อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ วัน</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจราชการกรม ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมตามพระราชดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ผ่านช่องทางออนไลน์ และเครือข่ายภายในพื้นที่ ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๒. ทุกจังหวัด ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ทั้งแบบ ออนไลน์ ออนไลน์ เพื่อเชิญชวนการสวมใส่และอุดหนุนผลิตภัณฑ์ผ้าลายขอลายป่าแดนใต้ และผ้าพื้นถิ่น อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. บางจังหวัด เช่น จังหวัดอยุธยา ดำเนินการรณรงค์การสวมใส่ ในกิจกรรมสำคัญของจังหวัดตลอดทั้งเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยความร่วมมือส่วนราชการ เครือข่ายผู้นำ เครือข่ายสตรี และประชาชนทั่วไป อาทิ พระนครศรีอยุธยา งาน “ขอยศยั้งฟ้าอยุธยาจรดกโลก” ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้น</p> <p>๒. ด้านการสนับสนุน</p> <p>จังหวัด และอำเภอ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษา เพื่อด้านการผลิต ตัดเย็บ และพัฒนาการออกแบบ ประยุกต์ในการนำ ลวดลายร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น ความพร้อมของกลุ่มและความต้องการ ที่อยากได้รับการสนับสนุน อาทิ ปัตตานี นครศรีธรรมราช สมุทรสาคร เป็นต้น</p> <p>๓. ด้านการตลาด</p> <p>๑. บางจังหวัด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่อง เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุน สินค้า โดยบูรณาการกิจกรรมกับโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ อาทิ ร้อยเอ็ด พัทลุง สระบุรี เป็นต้น</p> <p>๒. บางจังหวัด ได้มีหนังสือเชิญชวนภาคราชการ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย และนำผ้าไทยมาจำหน่าย ให้ส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้ได้ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการโดยตรง</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี-</p>	<p>๒. ให้จังหวัดบูรณาการความร่วมมือ กับภาคภาคีเครือข่าย ระหว่างภาค ราชการ ภาคเอกชน และภาค สถาบันการศึกษาในการพัฒนา และต่อยอดผ้าลายขอพระราชทาน</p> <p>๓. ให้คัดสรรทีมงานจากภาคีเครือข่าย ของชุมชน เช่น เครือข่ายตลาดนัด ,เครือข่าย OTOP และนักพัฒนาคนรุ่นใหม่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ วางแผน และขับเคลื่อนการพัฒนา ร่วมกันมากขึ้น</p>	
๖	การดำเนินการพัฒนา เศรษฐกิจฐานรากและ ประชากรรัฐ	<p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. จังหวัด ส่วนใหญ่มีผลประกอบการประจำปี ๒๕๖๔ มีแนวโน้ม ขาดทุนสะสมทุกปี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจราชการกรม ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/ อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p>	<p>ต้นแบบการพัฒนาจังหวัดพะเยา</p> <p>๑. วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสาน เชียงวัตกรรม (ข้าวน้ำจ๋า) ตำบลจำปา หวาย อำเภอเมืองพะเยา รางวัลชนะเลิศ</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>และการบริหารงานของบริษัท โดยส่วนใหญ่มีรายจ่ายประจำ แต่รายได้ยังไม่แน่นอน อาทิ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ลิงห์บุรี เป็นต้น</p> <p>๒. จังหวัด ส่วนใหญ่ร่วมกับภาคีการพัฒนา และผู้แทนบริษัท ประชากรรัฐฯ ลงพื้นที่ติดตาม ให้คำแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แสวงหาแหล่งงบประมาณ และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และการเชื่อมโยงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อาทิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ อ่างทอง เป็นต้น</p> <p>๓. จังหวัด ส่วนใหญ่ร่วมกับบริษัทประชารัฐฯ จัดแสดงกระเช้า และกีฟเซ็ท จากผลิตภัณฑ์ OTOP ของผู้ประกอบการ OTOP ภายในจังหวัดฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ อาทิ พัทลุง ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม สมุทรสาคร มุกดาหาร เป็นต้น</p> <p>๔. จังหวัด ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก ติดตามความก้าวหน้า วางแผนการดำเนินงาน กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และบูรณาการความร่วมมือ อาทิ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี อ่างทอง เป็นต้น</p> <p>ปัญหา อุปสรรค</p> <p>๑ บริษัท ประชากรรัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด</p> <p>๑.๑ คณะกรรมการบริษัท บางราย ไม่มีความพร้อมที่จะเข้ามาทำงาน</p> <p>๑.๒ ภาคีการพัฒนาไม่ให้ความสำคัญ และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาน้อย</p> <p>๒ คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัด (คสป.)</p> <p>๒.๑ การประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงานฯ หน่วยงานมักจะส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมทำให้ไม่กล้าตัดสินใจและขาดความต่อเนื่อง การขับเคลื่อนงานแต่ละหน่วยงาน</p> <p>๒.๒ แผนการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่นำเสนอในที่ประชุม ขาดการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>๑. พัฒนาการจังหวัด และผู้อำนวยการกลุ่มงานที่รับผิดชอบ ต้องทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ความสำคัญและบูรณาการหน่วยงานในระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์</p> <p>๒. ให้จัดทำโครงสร้างคณะกรรมการให้ชัดเจน เพื่อให้การมอบหมายภารกิจหน้าที่เกิดผลในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๓. ให้คัดสรรทีมงานจากภาคีเครือข่ายของชุมชน เช่น เครือข่ายตลาดนัด, เครือข่าย OTOP และนักพัฒนาคนรุ่นใหม่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์วางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนา ร่วมกันมากขึ้น</p>	<p>Best Practice จังหวัดพะเยา (Pracharat Phayo Award ๒๐๒๑) Namjam Model กลุ่มการผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรจากข้าวและงา การรวมกลุ่มพัฒนาจากคนรุ่นใหม่ในการนำข้าวมาจำหน่ายและพัฒนาสู่การแปรรูป โดยเน้นการเชื่อมโยงและพัฒนาหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายความสำเร็จ ทำให้กลุ่มได้มีการจำหน่ายสินค้าสู่ โรงพยาบาล โรงแรมและร้านอาหาร ทั้งในและต่างจังหวัด พร้อมทั้งได้รับรางวัลเพื่อสร้างคโม เชื้อถืออีกหลายรางวัล โดยบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยาฯ เข้าไปสนับสนุนเรื่องการตลาด และการเชื่อมโยงตลาด รวมถึง การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านออนไลน์สู่สมาชิกกลุ่ม</p> <p>๒.วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมล้านนาสันปูเลย ตำบลสันปูเลย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา รางวัลชนะเลิศ KBO จังหวัดพะเยา , รางวัลชนะเลิศเครือข่ายแรงงานนอกระบบประเทศไทย ,หมู่บ้านทำมาค้าขายประจำประเทศไทย , สุดยอดผลิตภัณฑ์ Koyori Project , ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม CPOT</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๒.๓ คณะกรรมการฯ มีภารกิจหน้าที่งานประจำ ค่อนข้างมาก ทำให้การขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจฐานรากขาดความต่อเนื่อง</p> <p>๒.๔ นโยบายการทำโครงการฝึกปลอดภัยสู่ ๔ ร. ไม่สามารถไปส่งที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ได้ เนื่องจากมีคู่ค้าที่เป็นคู่สัญญาเดิมทำให้บริษัท ประชาธิปไตยรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ส่งได้เฉพาะ รพ.ขนาดกลางและเล็ก และพบว่า ไม่มีส่วนต่างกำไรในการบริหารจัดการ เนื่องจาก มียอดการสั่งซื้อปริมาณน้อย ไม่คุ้มกับค่าขนส่ง</p>		
๗	<p>การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p> <p>๑. ผลการบริหารงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p> <p>๒. ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้</p>	<p>๑. ผลการบริหารงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑.๑ จังหวัดและอำเภอ ได้ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียน ให้ข้อเสนอแนะด้านการดำเนินงานตามโครงการที่สมาชิกได้กู้ยืมเงิน บริหารจัดการหนี้และเน้นย้ำในการชำระหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนด อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๑.๒ จังหวัด ส่วนใหญ่ได้ซักซ้อมและจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ให้ดำเนินการตามแนวทางที่ถูกต้องด้านการวิเคราะห์ กลั่นกรอง และตรวจสอบโครงการ อาทิ พัทลุง สมุทรสาคร ปัตตานี ร้อยเอ็ด เป็นต้น</p> <p>๑.๓ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานระดับอำเภอ ได้จัดประชุมพิจารณากำหนดแนวทางและอนุมัติโครงการเงินกู้ยืม อย่างต่อเนื่อง อาทิ เพชรบุรี สิงห์บุรี บุรีรัมย์ น่าน อ่างทอง พะเยา เป็นต้น</p> <p>๒. ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. จังหวัดและอำเภอ ส่วนใหญ่ได้ดำเนินการติดตามหนี้ค้ำชำระอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการลดปัญหาหนี้ค้ำชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปรับโครงสร้างหนี้ และพักชำระหนี้ โดยเน้นลงพื้นที่</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจราชการกรม ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้วางแผน / กลยุทธ์ ในการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดมาตรการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง</p> <p>๒. ให้นิติกร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำเรื่องกฎหมาย ขั้นตอนการชำระหนี้ และบทลงโทษกรณีการผิดชำระหนี้ โดยเน้นย้ำให้ใช้วิธีเจรจา ไกล่เกลี่ย เป็นการเบื้องต้น เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกองทุนฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดี ยกเว้นกรณีผ่านขั้นตอนทุกวิธีแล้วค่อยดำเนินการยื่นฟ้อง</p>	<p>จังหวัดเชียงราย</p> <p><u>วิธีการจัดทำฐานข้อมูล</u></p> <p>-มีการบันทึกข้อมูลลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบันใน SARA เพื่อที่สามารถ มีฐานข้อมูลและนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการหนี้</p> <p>- มีการรายงานการบริหารจัดการหนี้หนี้ค้างชำระ หนี้ถึงกำหนดชำระ ในที่ประชุมผู้บริหารงานพัฒนาชุมชนประจำเดือน ที่ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด และที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) เป็นประจำทุกเดือน เพื่อวางแผนการดำเนินงานการบริหารจัดการหนี้</p> <p><u>แผนการบริหารจัดการหนี้</u></p> <p>- มีการจัดทำแผนการบริหารจัดการหนี้เพื่อการติดตามหนี้ลูกหนี้ที่ค้างชำระเป็นประจำทุกเดือน โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ และคณะส่งเสริม ตรวจสอบ และ</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>ติดตามด้วยระบบฐานข้อมูล อาทิ นครปฐม สุราษฎร์ธานี ปัตตานี เป็นต้น</p> <p>๒. ได้ดำเนินการประสานงานกับอาสาสมัคร/เครือข่ายสตรี ร่วมติดตามและเน้นย้ำให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามสัญญาและชำระเงินคืนตามเงื่อนไขเวลาที่กำหนด ติดตาม ตรวจสอบว่าลูกหนี้ดำเนินการตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนหรือไม่</p> <p>๓. ภาพรวมการบริหารจัดการหนี้ เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)</p> <p>๓.๑ ค่าเป้าหมาย ร้อยละของหนี้เกินกำหนดชำระ ไม่เกินร้อยละ ๕ พบว่า จังหวัดดำเนินการได้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย จำนวน ๑๗ จังหวัด และจังหวัดดำเนินการได้น้อยกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน ๖๐ จังหวัด</p> <p>๓.๒ ค่าเฉลี่ยการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๐</p> <p>๓.๓ จังหวัดที่มีผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระ ไม่เกินร้อยละ ๕ สูงสุด ๕ อันดับแรก ได้แก่</p> <p>๑) หนองคาย (ร้อยละ ๐.๓๑) ๒) เชียงราย (ร้อยละ ๑.๑๐)</p> <p>๓) เพชรบุรี (ร้อยละ ๒.๑๕) ๔) แม่ฮ่องสอน (ร้อยละ ๒.๖๐)</p> <p>๕) พิจิตร (ร้อยละ ๒.๖๐)</p> <p>๓.๔ จังหวัดที่มีผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระ ไม่เกินร้อยละ ๕ น้อยสุด ๕ อันดับท้าย ได้แก่</p> <p>๑) ยะลา (ร้อยละ ๓๘.๑๙) ๒) ภูเก็ต (ร้อยละ ๒๕.๓๗)</p> <p>๓) อุบลราชธานี (ร้อยละ ๒๔.๘๒)</p> <p>๔) สุราษฎร์ธานี (ร้อยละ ๒๔.๒๘)</p> <p>๕) สมุทรปราการ (ร้อยละ ๒๒.๕๐)</p> <p>ปัญหา อุปสรรค</p> <p>๑. การบันทึกผลการชำระหนี้ ของกลุ่มที่สมาชิกบางรายได้ปิดยอดหนี้ก่อน ซึ่งเริ่มมีจำนวนมากขึ้น โดยปัจจุบันเป็นการบันทึกลงในสมุดซึ่งอาจมีความผิดพลาด</p>	<p>ดำเนินการดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	<p>ติดตามประเมินผลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงราย</p> <p>- มีการดำเนินคดีกับลูกหนี้ที่เพิกเฉย เพื่อไม่ให้หนี้ขาดอายุความ</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๒. การลดหนี้ ในการดำเนินการขอขอให้ธนาคารออกใบแสดงรายการบัญชีเงินฝาก (Bank Account Statement) มีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการบริการ</p> <p>๓. ไม่นำเงินทุนหมุนเวียนไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ไม่มีเงินมาส่งใช้คืน</p> <p>๔. หนี้เกินกำหนดชำระเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นที่สัญญากู้ยืมเงินของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีถึงกำหนดชำระ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้สมาชิกบางส่วนมีรายได้น้อย</p>		
๘	<p>การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๑. การจัดตั้งกลไกการขับเคลื่อน</p> <p>๒. การตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย</p>	<p>๑. การจัดตั้งกลไกการขับเคลื่อน</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. จังหวัด ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ การบันทึกข้อมูลคนจน คนเปราะบาง ๒ ระบบผ่านโปรแกรม Excel และระบบ TP MAP Logbook สร้างความเข้าใจการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อนำไปต่อยอด ขยายผลความรู้ ระบบ TP MAP Logbook ให้กับทีมปฏิบัติการขจัดความยากจน อาทิ พัทลุง อ่างทอง สมุทรสาคร ยะลา ๒. อำเภอ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตามแนวทาง นำข้อมูลบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายจากระบบ TP MAP โดยการลงพื้นที่เป็นรายครัวเรือนของทีมปฏิบัติการและผู้นำชุมชน กำหนดขั้นการรับรองข้อมูลและบันทึกข้อมูลทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔</p> <p>๓. จังหวัดและอำเภอ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อติดตามและวางแผนอย่างต่อเนื่อง อาทิ จังหวัดนครศรีธรรมราช พระนครศรีอยุธยา ชัยภูมิ กระบี่ ระยอง เป็นต้น</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจราชการกรมให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้จังหวัดมอบหมายทีมปฏิบัติการ ตำบลลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายทั้งจากข้อมูลครัวเรือน ศจพ.๑ และ TP MAP โดยแยกข้อมูลตาม ๕ มิติ ได้แก่ สุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประสานเครือข่ายการพัฒนา ผู้นำชุมชน นำข้อมูลที่ได้มาจากการตรวจสอบ เข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ผล กำหนดแนวทางการสนับสนุน ช่วยเหลือและมาตรการแก้ไขปัญหา เบื้องต้น</p> <p>๓. ให้พัฒนาการจังหวัด/ผู้อำนวยการกลุ่มงานที่รับผิดชอบกำกับ ติดตามให้</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๓.๑ เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหา โดยทุกกรม ทุกรัฐวิสาหกิจ พิจารณางบ CSR ในการแก้ปัญหา และหารือกับท้องถิ่นในเรื่องงบประมาณและระเบียบข้อกฎหมายในการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ</p> <p>๓.๒ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๓.๔ เพื่อสำรวจข้อมูลสวัสดิการภาครัฐขั้นพื้นฐาน ข้อมูลศักยภาพทรัพยากร และปัจจุบันการช่วยเหลือ/สนับสนุนครัวเรือนยากจนเป้าหมายของหน่วยงานต่าง ๆ</p> <p>๔. อำเภอ มีการเตรียมความพร้อมการแต่งตั้งทีมพี่เลี้ยง เบื้องต้น โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่อยู่ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ สำนักงานการศึกษาอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้นำชุมชน อาสาสมัครต่าง ๆ ตามลำดับ รวม ๓-๕ คนต่อทีม</p> <p>๒. การตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๒.๑ ทุกจังหวัด เร่งรัดการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลคนจนเป้าหมายตามระบบ TPMAPที่จะให้ทีมปฏิบัติการในระดับพื้นที่ เข้าไปสำรวจข้อมูล ทุกหมู่บ้าน และกำกับ ติดตาม ให้ทันตามกำหนดภายในธันวาคม ๒๕๖๔ อาทิ ปัตตานี อ่างทอง ยะลา มหาสารคาม ชุมพร บุรีรัมย์ เป็นต้น</p> <p>๒.๒ อำเภอ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการตรวจรับรองข้อมูล นำสภาพปัญหา ความต้องการ ยึดหลัก ๔ ท เพื่อวางแผนในดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ และบันทึกในระบบ อาทิ นราธิวาส แพร่ นครปฐม เป็นต้น</p> <p>๒.๓ บางจังหวัด ประกาศวาระจังหวัดในการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ อาทิ กาฬสินธุ์ อ่างทอง เป็นต้น</p>	<p>คำแนะนำทีมปฏิบัติการตำบล ในการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบ TPMAP ทันตามห้วงเวลาที่กำหนด</p> <p>๔. ให้เน้นการสร้างความเข้าใจให้กับทีมปฏิบัติการ เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดคำอธิบายครัวเรือนเปราะบาง ตามมิติทั้ง ๕ ด้าน ให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อป้องกันความผิดพลาดของข้อมูล</p> <p>๕. เน้นย้ำให้ทีมปฏิบัติการฯ ตรวจสอบข้อมูลจากระบบ TPMAP กลุ่มที่ตกสำรวจจาก TPMAP และกลุ่มเปราะบาง ด้วยความรอบคอบ และระมัดระวังในการบันทึกแก้ไขข้อมูล เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>ปัญหา อุปสรรค</p> <p>๑. ทีมปฏิบัติการ ขาดความเข้าใจของในกระบวนการตรวจสอบ และการบันทึกข้อมูลในระบบ TP MAP Logbook</p> <p>๒. หน่วยงานที่เป็นทีมปฏิบัติการตำบลก็ยังไม่ได้ให้ความร่วมมือ ในการลงพื้นที่ ทำให้การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>๓. บางพื้นที่ข้อมูลครัวเรือนยากจนที่ต้องสำรวจเป็นจำนวนมาก ต้องใช้เวลาและความละเอียดในการสำรวจฯ แต่ระยะเวลาที่กรมฯ กำหนดมีความกระชั้นชิด</p>		
๙	<p>การติดตาม กำกับ เร่งรัดการ ขับเคลื่อนตัวชี้วัดและค่า เป้าหมาย การประเมินผลการ ปฏิบัติราชการของพัฒนาการ จังหวัด รอบการประเมินที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ให้บรรลุ เป้าหมาย</p>	<p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑ จังหวัด ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อติดตาม กำกับ เร่งรัดและสนับสนุนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย</p> <p>๒. บางจังหวัด เช่น สำนักงานพัฒนาชุมชนลพบุรี ได้ดำเนินการจัดทำ บันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่าง พัฒนาการจังหวัด และพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เพื่อเป็นข้อตกลงว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัด แต่ละตัวในระดับสูงสุด</p> <p>๓ จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด</p> <p>๔ ดำเนินการให้แนะนำให้คำปรึกษา กำกับ และตรวจสอบกรณี มีปัญหาด้านการเบิกจ่าย การดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย</p>		

สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
 สำนักตรวจราชการ
 ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔